
Fundargerð fræðslunefndar 24. júní 2015
Fundur  haldinn í fræðslunefnd 24. júní  kl. 13:00 í Miklagarði.

Mættir: Fanney Hauksdóttir, Þorsteinn Halldórsson, Hafþór Róbertsson, Jón Haraldsson og Fjóla Valsdóttir.
Einnig kom á  fundinn Einar Bragi.

 
Til fundarinns var boðað til að hitta Einar Braga sem sótt hafði um kennarastöðu við Tónlistarskólann.

 
1. mál

 Viðtal við Einar Braga. Einar Bragi útskýrði helstu atriði sem hann vildi leggja áherslur á ef hann yrði ráðinn
við skólann. Var hann mjög jákvæður og spenntur fyrir því að taka að sér kennslu við skólann. Hann hefur
langa reynslu af kennslu við Tónlistarskóla Seyðisfjarðar. Nefndarfólk gerði góðan róm að svörum hans. Málin
voru svo rædd vítt og breytt, að loknu samtali okkar við Einar Braga yfirgaf hann fundinn.

 Sveitarstjóri kom á fundinn til að ræða máin og var síðan samþykkt samhljóða að ráða Einar Braga. 
 

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 14:00
 

Hafþór Róbertsson
 

http://gamli.vopnafjardarhreppur.is/index.html

